

บ ร ร ณา ธิ ก าส แถ ล ง

สวัสดิ์คะท่านผู้อ่าน

วารสารฉบับนี้ก็มีความหลากหลายเช่นเคย ต้องขอขอบคุณท่านผู้เขียนบทความที่น่าสนใจนำมาแบ่งปันความรู้ให้คนในแวดวงวิชาการ และเลือกวารสารของสถาบันเป็นที่จัดพิมพ์ หากท่านเขียนเป็นภาษาอังกฤษกรุณาให้เจ้าของภาษาตรวจสอบความถูกต้องของภาษาก่อนที่จะส่งมาลงพิมพ์นะคะ แม้เราจะมีผู้อ่านประเมิน แต่ผู้อ่านจะดูเนื้อหาเป็นหลัก ให้ข้อเสนอแนะกันไป หนักนิตเบาทน้อยยกยอให้กัน เพราะผู้อ่านทุกคนย่อมอยากใหบทความออกมาดูดีคะ

ในฉบับนี้ เราเริ่มด้วย “บทบาทของกองทัพไทยกับการจัดการสิ่งแวดล้อม” ของ รศ.ดร.บุญจง ชาวสิทธิวงษ์ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ทหารไทยของเรายามรบก็ไม่สงบ ยามสงบก็พัฒนาประเทศช่วยเหลือประชาชนกันไป ตามด้วย “การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจระหว่างประเทศ” ของ รศ.ดร.ปราณี จิตกรณกิจศิลป์ ผู้อ่านจะได้ทราบถึงกลยุทธ์การบริหารบุคคลในบริษัทข้ามชาติ โดยเฉพาะการสรรหาผู้บริหาร การอบรมและพัฒนาบทความเรื่องที่ 3 เป็นเรื่องของมีนเมา คือ “ภาษีสรรพสามิตสุราแช่ชนิดเบียร์: ความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ประกอบการ” ของ อ.ดร.ณดา จันทรสุม ท่านจะได้ทราบว่า ภาษีสรรพสามิตสุราแช่ชนิดเบียร์ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี และอะไรทำให้สุราไทยมีฐานภาษีสูงกว่าสุรานำเข้า บทความเรื่องที่ 4 “ควรสอนอะไรในการอ่านพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ: การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของผู้เรียน” ของ รศ.ดร.ณัฐชยา เจลยทรัพย์ ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ลักษณะภาษาอังกฤษที่ใช้ในพาดหัวข่าว ตลอดจนข้อควรระวังในการอ่านพาดหัวข่าว ผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถใช้เป็นแนวทางในการสอนการอ่านพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ บทความถัดไปเป็นเรื่องที่ 5 “หลักการแบ่งแยกอำนาจและความสัมพันธ์ขององค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยตามแนวคิดของมองเตสกีเออ” ของ รศ.ถาวร เกียรติทับทิว หลักการนี้มีความสำคัญต่อประเทศประชาธิปไตย ซึ่งประเทศไทยได้นำมาใช้ในลักษณะผสมระหว่างระบบของสหรัฐ ฝรั่งเศส และอังกฤษ ผู้มีหัวใจประชาธิปไตยอ่านแล้วจะได้รู้เรื่องระบบประชาธิปไตยในประเทศไทย บทความต่อไป รศ.ดร.โกเมน จิรัญกุล และ Assoc.Prof.Dr.Timothy P.Opiela นำเสนอเรื่อง “ความ

ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว: หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย” ทั้งสองท่านได้ทำการวิเคราะห์ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินสกุลแข็งอีก 4 สกุล โดยใช้เทคนิคทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า GARCH น่าสนใจคือเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ปิดท้ายด้วยบทความเรื่อง “การเรียนและกลยุทธ์ในการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” เป็นงานวิจัยการเรียนการสอนเพื่อศึกษาการใช้กลยุทธ์ในการเรียนของนักศึกษา การค้นหากลยุทธ์ที่จำเป็นในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย และปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษามีเกรดเฉลี่ยต่ำ นักศึกษาน่าจะอ่านไว้เพราะได้ประโยชน์ทั้งการศึกษาวិธีวิจัย และประโยชน์กับตนเองในการเรียนด้วย ปิดท้ายด้วยบทวิจารณ์และแนะนำหนังสือ ของคุณพรทิพย์ โรจนพิทยากร และคุณมณีนีรัตน์ เกิดแสงขึ้น บรรณารักษ์ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หวังอย่างยิ่งว่าบทความต่าง ๆ ในเล่มคงจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไปค่ะ

บรรณาธิการ

ใบแทรก

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 1/2546

บทความเรื่อง “การวิเคราะห์การคลังในด้านภาวะภาษีอากร และการกระจายผลประโยชน์จากรายจ่ายของรัฐบาล” เขียนโดย รศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ มีแก้ไขเนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในบทความ ดังนี้

1. หน้า 45 บรรทัดที่ 8 จากด้านล่าง ตัดข้อความ “ตารางที่ 4-6 แสดงผลการวิเคราะห์การกระจายภาวะภาษีอากรต่อครัวเรือน จำแนกตามรายได้ ภูมิภาค และตามกลุ่มอาชีพ (แยกตารางตามปี 2529, 2533 และ 2537 ตามลำดับ)”
 2. หน้า 47 บรรทัดที่ 6 ตัดข้อความ “ตารางที่ 7-9 แสดงผลการวิเคราะห์ผลประโยชน์จากรายจ่ายรัฐบาล จำแนกตามรายได้ ภูมิภาค และตามกลุ่มอาชีพ (แยกตารางตามปี 2529, 2533, และ 2537 ตามลำดับ)”
-